



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยพลู โทร.๐ ๓๔๓๘ ๙๒๓๐ ต่อ ๓๒๒

ที่ นฐ ๐๐๓๓.๗.๐๐๑/ ๖


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู

ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนด MOIT ๘ หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรมขึ้นในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยประชุม ZOOM จึงเห็นสมควรให้แต่ละกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสาร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวพิชณินท์ นุชสวาท)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

- (/) ทราบ
- (/) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
- (/) ขออนุมัติเผยแพร่บน Website
- (/) ขออนุมัติแจ้งเวียนทุกกลุ่มงานต่างๆ
เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น






(นายกิตติ วงศ์ปทุมทิพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้วยพลู

ตามประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้วยพลู	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	
หัวข้อเรื่อง : หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล : การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนด MOIT ๘ หน่วยงานมีการจัดอบรมขึ้นในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยประชุม ZOOM จึงเห็นสมควรให้แต่ละกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม Link URL ภายนอก : https://www.huayploohospital.com/huayploo.php หมายเหตุ :	
ผู้ประสงค์เผยแพร่ข้อมูล  (นางสาวพิชชนันท์ นุชสวาท) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกิตติ วงศ์ปทุมทิพย์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับรองข้อมูล  (นางสาวพิชชนันท์ นุชสวาท) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวภาวดี แจ่มจำรัส) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	